

Số: ~~2179~~/STC-QLNS  
V/v trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9  
HĐND tỉnh khóa XVII

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thực hiện Công văn số 131/HĐND-VP ngày 11/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Căn cứ quy định hiện hành và sau khi nghiên cứu ý kiến của cử tri về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy trực tiếp người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập.

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy trực tiếp người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật:

Thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. Ngày 31/3/2022 liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo & Sở Tài Chính đã có Công văn 334/HDLN về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy trực tiếp người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập. Theo đó, các cơ sở giáo dục ở các cấp học phải rà soát và lập danh sách giáo viên, giảng viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi kèm theo các hồ sơ (Kế hoạch năm học của đơn vị, Kế hoạch giảng dạy của giáo viên, Bảng thống kê giờ dạy của giáo viên tại lớp có học sinh khuyết tật, Bảng lương của đơn vị hoặc Giấy tờ xác nhận mức lương của giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật trong năm học đó, Giấy chứng nhận khuyết tật của học sinh tại thời điểm đang theo học tại đơn vị) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện rà soát, thẩm định, tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện kiểm tra, trình UBND cấp huyện phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

2. Về kinh phí thực hiện:

2.1. Đối với năm học 2020 - 2021 trở về trước

- Đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDTX - GDNN: Chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật là nhiệm vụ chi nằm trong định mức phân bổ ngân

sách cho sự nghiệp giáo dục cấp huyện. UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thẩm định, chủ động sắp xếp kinh phí từ nguồn ngân sách đã bố trí trong dự toán và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo chế độ cho các đối tượng theo quy định. Trường hợp thiếu nguồn, UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Đối với các trường Trung học phổ thông: Để đảm bảo chế độ cho giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật trong các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, phê duyệt các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, đề xuất nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

### 2.2. Đối với năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo

Trên cơ sở danh sách giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi được thẩm định, phê duyệt. Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cho các cơ sở giáo dục trực thuộc trong dự toán ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục hàng năm.

3. Theo báo cáo từ các địa phương, do phải rà soát và tổng hợp hồ sơ từ năm học 2012 – 2013 đến nay nên hiện tại các huyện, thị xã, thành phố vẫn đang thực hiện rà soát, tổng hợp và thẩm định danh sách giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi từ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Để đảm bảo chi trả, thực hiện kịp thời chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy trực tiếp người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập đối với giáo viên tại Trường Tiểu học Đức Chính – huyện Cẩm giàng, cũng như các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục có giảng dạy trực tiếp người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí, thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên theo quy định hiện hành và hướng dẫn số 334/HDLN ngày 31/3/2022 của Liên Sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là một số nội dung về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy trực tiếp người khuyết tật, Sở Tài chính trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trả lời ý kiến của cử tri./.

#### Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP, QLNS.



**Nguyễn Trọng Tuệ**